

Số: /BC-STTTT

Hà Nam, ngày tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình tại Công văn số 135/V PUB-KGVX ngày 20/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 4915/BTTTT-CTS ngày 21/12/2020; Công văn số 267/BTTTT-CTS ngày 01/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình,

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Đề án số hóa truyền hình, trong đó ban hành các văn bản giao cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện một số nội dung; giao cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện một số nội dung.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2710/KH-UBND ngày 17/12/2015 về thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí thông qua giao ban báo chí; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện phát sóng, tiếp sóng chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; đài truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về số hóa truyền hình của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Trên cơ sở đó, tại Hà Nam đã thực hiện tuyên truyền các thông tin về số hóa truyền hình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung và hình thức phù hợp, đảm bảo thông tin đến được đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các nội dung tuyên truyền về số hóa phát trên sóng của Đài; bố trí thời lượng, khung giờ phát sóng ngay sau các chương

trình thời sự trong ngày để phát sóng các video clip, audio clip tuyên truyền số hóa truyền hình (bao gồm cả các video clip, audio clip do Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất, biên tập), mở chuyên mục về số hóa truyền hình trên Đài để phát các phóng sự, đoạn quảng cáo, tin tức về số hóa truyền hình; Báo Hà Nam mở chuyên mục để tuyên truyền về số hóa truyền hình; đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện đã bố trí thời lượng phát các audio clip về số hóa truyền hình; đài truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về số hóa truyền hình của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Kết quả: Thời điểm 06 tháng trước khi chấm dứt truyền hình tương tự tại Hà Nam, toàn bộ cán bộ thông tin cơ sở, hầu hết số hộ dân có máy thu hình trên địa bàn tỉnh đã được phổ biến và nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

3. Công tác truyền dẫn, phát sóng

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án số hóa truyền hình theo Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Từ 0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã ngừng phát sóng Analog chuyển sang phát sóng Kênh Truyền hình Hà Nam trên máy phát sóng số mặt đất của Công ty cổ phần Truyền hình số Miền Bắc (DTV), trên vệ tinh Vinasat II và trên các hạ tầng kỹ thuật của SCTV, FBT, MyTV, Cáp Hà Nam, Viettel...

Năm 2017, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đã đầu tư dây truyền phát sóng số. Hiện nay, Đài đang thực hiện sản xuất, phát sóng từ tiền kỳ đến hậu kỳ (máy quay, sản xuất, phát sóng đều theo tiêu chuẩn FHD 1920.1080). Dự kiến từ đầu tháng 02/2021 sẽ thực hiện phát sóng thử nghiệm bằng công nghệ HD trên hạ tầng truyền hình số mặt đất (Kênh 48).

Việc phát sóng số hóa kênh truyền hình Hà Nam trên các hệ thống truyền dẫn như hiện nay của Đài đã đảm bảo phủ sóng kênh truyền hình Hà Nam đạt 100% diện tích và dân số.

4. Thực hiện chương trình hỗ trợ đầu thu truyền hình số

Tiến hành kiểm tra, xác nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và đã triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho tổng số: **31.357 hộ**.

5. Khó khăn

- Lúc đầu người dân còn gặp rất nhiều ngỡ ngàng trong chuyển đổi công nghệ vì quen với sử dụng màn hình thu analog
- Kinh phí để thực hiện chuyển đổi số hóa là rất tốn kém, hiện nay kinh phí để

chi trả cho phát sóng số trên hạ tầng số miền bắc và trên vệ tinh Vinasat II khá lớn và là sức ép, thử thách đối với các Đài Phát thanh và Truyền hình.

- Thời gian đầu việc chuyển đổi sang công nghệ số hóa, đội ngũ nhân sự làm công tác còn gặp nhiều bỡ ngỡ, phải có thời gian để đào tạo và đào tạo lại mới đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số.

Số liệu cụ thể thực hiện Đề án trong phụ lục đính kèm./.

Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- UBND tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Tuấn

Phụ lục
Một số nội dung về kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình
(Kèm theo Công văn số STTTT-BCVTCNTT ngày /01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Nội dung công việc	Kết quả thực hiện	Ghi chú
I. Việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình tại địa phương và công tác chỉ đạo điều hành		
Có thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình tại địa phương không?	Không	
Số phiên họp của UBND tỉnh về triển khai Đề án số hóa truyền hình.	6 phiên	
Số phiên họp của Sở Thông tin và Truyền thông với các Sở, ban, ngành liên quan về triển khai Đề án số hóa truyền hình.	10 phiên	
Số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh/Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai Đề án số hóa truyền hình.	30 văn bản	
II. Kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền số hóa truyền hình		
Số lượt phát sóng, tổng thời lượng phát sóng các video clip tuyên truyền về số hóa truyền hình trên sóng truyền hình tỉnh.	526 lượt, tổng thời lượng 1.052 phút	
Số lượt phát sóng, tổng thời lượng phát sóng các audio clip tuyên truyền về số hóa truyền hình trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.	1.296 lượt, tổng thời lượng 2.592 phút	
Số hội nghị được tổ chức để tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình	11	
Số lượng, hình thức thông tin tuyên truyền khác (nếu có)	- Đăng tải hơn 50 tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của sở. - Đăng tải trên 70 tin, bài trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam	

Nội dung công việc	Kết quả thực hiện	Ghi chú
III. Kết quả lựa chọn đơn vị truyền dẫn, phát sóng		
Đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất được lựa chọn để phát sóng kênh truyền hình địa phương	Công ty Cổ phần Truyền hình số Miền Bắc	
Đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình vệ tinh được lựa chọn để phát sóng kênh truyền hình địa phương	Công ty TNHH Truyền thông Alpha	
IV. Kết quả tổ chức lại bộ máy, đào tạo lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng và sử dụng hạ tầng thiết bị đã đầu tư của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh		
Tổ chức bộ máy, nhân sự bộ phận truyền dẫn phát sóng	Giữ nguyên	
Đào tạo lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng và sử dụng hạ tầng thiết bị đã đầu tư	Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động về số hóa truyền hình và sử dụng các hạ tầng đã đầu tư. Đồng thời, cử cán bộ kỹ thuật đi tập huấn các lớp do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Qua đó, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự làm công tác truyền dẫn phát sóng, từng bước làm chủ được công nghệ số hóa truyền hình.	
V. Kết quả hỗ trợ đầu thu truyền hình số		
Số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất từ quỹ dịch vụ viễn thông công ích	31.357 hộ	